

บาท/ดอลลาร์ในวันนี้เปิด 30.33 ทรงตัวระยะสั้น กรอบ 30.28 - 30.38

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.33 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ระยะสั้นแนวโน้มยังทรงตัว แต่มีโอกาสแข็งค่าในระยะข้างหน้า หากตลาดกลับมา Risk Off เนื่องจากความต้องการเงินบาทยังสูง คาดกรอบวันนี้ 30.28 - 30.38

\*นายจิตติพล พุกษาเมธาพันธ์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ "นิ่ง" ที่ระดับ 30.33 ไม่ต่างจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทภาพรวมแม้จะดูไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก แต่ฝั่งดอกเบี้ยยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังจากที่ ธปท.ลดดอกเบี้ย

ล่าสุด นักลงทุนก็เริ่มกังวลกับปัญหาสภาพคล่องสิ้นปี ที่มักมีความต้องการเงินบาทสูง จึงขายสวอป กดต้นดอกเบี้ยระยะสั้นอายุ 6 เดือน ลงไปต่ำกว่าระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.22% ในทางกลับกัน บอนด์ยีลด์ระยะยาวในไทยยังคงปรับตัวขึ้นตามฝั่งสหรัฐ เนื่องจากมีแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ แต่เงินบาทกลับไม่อ่อนค่า ช่วงต่อไปจึงต้องระวังว่าถ้าตลาดกลับมาปัดรับความเสี่ยง (Risk Off) อาจเห็นเงินบาทพลิกกลับลงไปแข็งค่าเร็วได้

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.28 - 30.38 บาท/ดอลลาร์

ทั้งนี้ ในช่วงคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินฝั่งสหรัฐเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย S&P ปรับตัวขึ้น 0.16% Dow Jones ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ Euro Stoxx 50 ขึ้นตัว 0.42% จุดที่น่าสนใจคือการขึ้นแถลงการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ชมรมเศรษฐกิจนิวยอร์ก มีการโจมตีธนาคารกลางสหรัฐว่าไม่ยอมใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ ส่งผลเสียกับเศรษฐกิจอเมริกา ขณะเดียวกันทรัมป์ก็พยายามให้ความหวังว่าจะสามารถเจรจาข้อตกลงการค้า เฟสแรกกับจีนได้ภายในเร็ววันนี้

ในฝั่งตลาดเงิน จุดที่น่าสนใจในคืนที่ผ่านมาคือการอ่อนค่าของเงินชิลีเปโซ 4.6% จากความไม่สงบทางการเมือง จึงต้องจับตาว่าวันนี้จะมีผลส่งต่อมาสู่ตลาดเงิน Emerging Markets ฝั่งเอเชียและยุโรปอย่างไร

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.29 วานนี้ 98.30

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,035.66 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,180.58 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.340 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้